

รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมของกรม ปก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	หลักสูตร/โครงการ	วัตถุประสงค์	คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย	ค่าลงทะเบียน
๑	หลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) (๑ วัน)	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารได้อย่างถูกต้อง ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 	<ul style="list-style-type: none"> ● เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิอาสาสมัคร และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 	<ul style="list-style-type: none"> ● ค่าลงทะเบียน ๑,๐๐๐ บาท ต่อคน ● สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมจากองค์ความรู้ - วุฒิบัตร
๒	หลักสูตรพนักงานดับเพลิง (๖ วัน)*	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบมาตรฐาน และเทคนิควิชาการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องตามหลักการ ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการระงับอัคคีภัย ควบคุมเพลิงไหม้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถสนธิกำลังปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๖๐ คนต่อรุ่น มีคุณสมบัติ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑. เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือพนักงานดับเพลิง หรือเป็นผู้มีหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในงานดับเพลิง ๓. ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิง หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ๓. มีสุขภาพแข็งแรง และไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาอบรม 	<ul style="list-style-type: none"> ● ค่าลงทะเบียน ๗,๕๐๐ บาท ต่อคน ● สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมจากองค์ความรู้ - วุฒิบัตร - เสื้อยืดแขนยาว สำหรับฝึกภาคปฏิบัติ - กระเป๋าเอกสาร - เครื่องช่วยปฏิบัติงาน
๓	หลักสูตรพนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า (๑๒ วัน)*	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน 	<ul style="list-style-type: none"> ● เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 	<ul style="list-style-type: none"> ● ค่าลงทะเบียน ๑๖,๕๐๐ บาท ต่อคน ● สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติม

ลำดับ ที่	หลักสูตร/โครงการ	วัตถุประสงค์	คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย	ค่าลงทะเบียน
		<p>ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ มาตรการ และเทคนิควิชาการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งการเสริมทักษะในการปฏิบัติงาน การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการปฏิบัติงานตามแผนระงับอัคคีภัยของหน่วยงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อให้ห้องเครื่องปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการพัฒนาระบบความปลอดภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอัคคีภัย ● เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 	<p>๖๐ คนต่อรุ่น มีคุณสมบัติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือพนักงานดับเพลิง หรือเป็นผู้มีหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ หรือสถานประกอบการ ๒. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิงขั้นต้นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือของกรมการปกครอง หรือหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 	<p>จากองค์ความรู้</p> <ul style="list-style-type: none"> - วุฒิบัตร - เสื้อยืดแขนยาวสำหรับฝึกภาคปฏิบัติ - กระเป๋าเอกสาร - เครื่องช่วยปฏิบัติงาน
๔	หลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเบื้องต้น [Basic life Guard] (๕ วัน)	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ อย่างถูกวิธีและปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> ● เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ● ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป 	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>ค่าลงทะเบียน</u> ๗,๐๐๐ บาท ต่อคน ● สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมจากองค์ความรู้ - วุฒิบัตร
๕	หลักสูตรการดับไฟป่าสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๕ วัน)	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีองค์ความรู้ในการจัดการสาธารณภัยจากไฟป่าที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการดับไฟป่าและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 	<ul style="list-style-type: none"> ● เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ● มูลนิธิ องค์กรการกุศล อาสาสมัคร ● บุคลากรจากภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป จำนวน ๕๐ คน ต่อรุ่น 	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>ค่าลงทะเบียน</u> ๕,๐๐๐ บาท ต่อคน ● สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมจากองค์ความรู้ - วุฒิบัตร

ลำดับ ที่	หลักสูตร/โครงการ	วัตถุประสงค์	คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย	ค่าลงทะเบียน
		ในการดับไฟป่าในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		- เครือข่ายปฏิบัติงาน
๖	หลักสูตรการจัดการสาธารณสุขภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายในระดับพื้นที่ (๕ วัน)	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ และเทคนิควิชาการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะ และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานการจัดการภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายได้อย่างถูกต้องตามหลักการ และสามารถสนธิกำลังปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> ● เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>ค่าลงทะเบียน</u> ๕,๐๐๐ บาท ต่อคน ● สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมจากองค์ความรู้ - วุฒิบัตร
๗	หลักสูตรการปฐมพยาบาลช่วยปฏิบัติการแพทย์เบื้องต้นกับการจัดการสัตว์เลื้อยคลานมีพิษสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๗ วัน)	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หลักการปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการสัตว์เลื้อยคลานมีพิษ การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือและวิธีการจับงูอย่างถูกต้องปลอดภัย รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลคนถูกงูกัดได้อย่างถูกต้องก่อนจะส่งต่อสถานพยาบาลอย่างปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> ● บุคลากรภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขภัย จำนวน ๔๐ คน ต่อรุ่น <p>โดยมีคุณสมบัติดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. อายุไม่เกิน ๕๕ ปี ๒. ผ่านการตรวจร่างกาย และมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ระบุว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม และสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร 	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>ค่าลงทะเบียน</u> ๘,๐๐๐ บาท ต่อคน ● สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมจากองค์ความรู้ - วุฒิบัตร - ใบรับรองการจัดการสัตว์เลื้อยคลานมีพิษจากสภาภาษาไทย - กระเป๋าเอกสาร - เครือข่ายปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	หลักสูตร/โครงการ	วัตถุประสงค์	คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย	ค่าลงทะเบียน
๘	หลักสูตรการขับเรือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ (๘ วัน)	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับและมีความรู้เกี่ยวกับชนิดเรือ หลักการทำงาน และการบำรุง รักษาเรือกู้ภัยเบื้องต้น ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ทางทะเลได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการขับซีเรือกู้ภัยชนิดต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำทางทะเลอย่างปลอดภัย และสามารถสนับสนุนรวมทั้งสนธิกำลังร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> ● เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ● ภาคเอกชน มูลนิธิ องค์กรการกุศล อาสาสมัคร 	<ul style="list-style-type: none"> ● ค่าลงทะเบียน ๑๒,๐๐๐ บาท ต่อคน ● สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติม จากองค์ความรู้ <ul style="list-style-type: none"> - วุฒิบัตร - ประกาศนียบัตร นายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสองและใบควบคุมเครื่องจักรยนต์จากกรมเจ้าท่า - กระเป๋าเอกสาร
๙	หลักสูตรเทคนิคการใช้เชือกกู้ภัยขั้นต้นสำหรับบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านการกู้ภัย (Rope Rescue Technique – Level I) (๕ วัน)*	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานช่วยเหลือและกู้ภัยด้วยระบบเชือก สามารถสนับสนุนและสนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการใช้ระบบเชือกประเภทต่าง ๆ สามารถสร้างและใช้ระบบยึดเหนี่ยวจุดโยงยึดได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล 	<ul style="list-style-type: none"> ● เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ● เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ● ภาคเอกชน จำนวน ๓๐ คน ต่อรุ่น	<ul style="list-style-type: none"> ● ค่าลงทะเบียน ๗,๕๐๐ บาท ต่อคน ● สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติม จากองค์ความรู้ <ul style="list-style-type: none"> - วุฒิบัตร - กระเป๋าเอกสาร/แฟ้มเอกสาร

ลำดับ ที่	หลักสูตร/โครงการ	วัตถุประสงค์	คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย	ค่าลงทะเบียน
		<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจกฎความปลอดภัยในการทำงาน และอันตรายประเภทต่าง ๆ วิธีการกู้ภัยส่วนบุคคล รวมถึงการจัดการและควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องและปลอดภัย 		
๑๐	หลักสูตรการดำน้ำขั้นต้นสำหรับบุคลากรภาคีเรือชาย (Open Water Diver Course) (๖ วัน)*	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีด้านเวชศาสตร์ใต้น้ำ การวางแผนดำน้ำ การใช้เข็มทิศนำทางใต้น้ำ และการใช้สัญญาณมือเพื่อการสื่อสารใต้น้ำ และการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัย ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการใช้อุปกรณ์การช่วยชีวิตคนตกน้ำ หลักการปฏิบัติตนขณะดำน้ำ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามหลักวิชาการ ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น รวมทั้งการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยทางน้ำได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยก่อนส่งต่อหน่วยงานทางการแพทย์ ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการดำน้ำเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้ รวมทั้งสามารถสนับสนุนและสนธิกำลังร่วมปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ● เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>ค่าลงทะเบียน</u> ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อคน ● สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมจากองค์ความรู้ - วุฒิบัตร

ลำดับ ที่	หลักสูตร/โครงการ	วัตถุประสงค์	คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย	ค่าลงทะเบียน
		กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย		
๑๑	หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย สำหรับบุคลากร อบท. (๕ วัน)	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการบริหารจัดการสาธารณภัย ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าใจบทบาท หน้าที่ และภารกิจเจ้าพนักงานตามกฎหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> ● ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน ที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ● ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีประสบการณ์ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 	<ul style="list-style-type: none"> ● ค่าลงทะเบียน ๕,๐๐๐ บาท ต่อคน ● สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติม จากองค์ความรู้ - วุฒิบัตร - ระเบียบเอกสาร
๑๒	หลักสูตรวิทยากรการป้องกันและระงับอัคคีภัย สถานประกอบกิจการ (๖ วัน)*	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อ เกิดอัคคีภัย ● เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ ความสามารถ ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย และสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้ ● เพื่อเป็นวิทยากรประจำองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานฝึกอบรมในการ ให้ความรู้แก่ลูกจ้างสถานประกอบการ ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย และสามารถสนับสนุนภารกิจการฝึกอบรม การดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟของหน่วยงานได้ 	<ul style="list-style-type: none"> ● บุคลากรของภาครัฐองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน จำนวน ๕๐ คน ต่อรุ่น โดยมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรด้านวิทยากร หรือเป็นวิทยากร ของหน่วยงานต้นสังกัด หรือผ่านการ ฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิง 	<ul style="list-style-type: none"> ● ค่าลงทะเบียน ๖,๕๐๐.- บาท ต่อคน ● สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติม จากองค์ความรู้ - วุฒิบัตร - ระเบียบเอกสาร - เครือข่ายปฏิบัติงาน
๑๓	หลักสูตรวิทยากรด้านการป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ ด้านการดับเพลิงในเรือขึ้นพื้นฐาน (๑ วัน)	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนา องค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ ป้องกันและระงับอัคคีภัยในเรือที่เป็น 	<ul style="list-style-type: none"> ● บุคลากรหน่วยงานภาครัฐเจ้าหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่ 	<ul style="list-style-type: none"> ● ค่าลงทะเบียน ๑,๐๐๐.- บาท ต่อคน ● สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติม

ลำดับ ที่	หลักสูตร/โครงการ	วัตถุประสงค์	คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย	ค่าลงทะเบียน
		<p>มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานรวมทั้งสามารถขยายผลให้ความรู้ด้านการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมการดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 	<p>เป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านการดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และหรือได้รับใบอนุญาตให้เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมดังกล่าว จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตาม กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖</p>	<p>จากองค์ความรู้</p> <ul style="list-style-type: none"> - วุฒิบัตร - เครือข่ายในการปฏิบัติงาน <p>หมายเหตุ : ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้สำหรับวิทยากรในการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน</p>
๑๔	หลักสูตรผู้อำนวยการท้องถิ่น (๖ วัน)	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นที่เป็นผู้อำนวยการท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่ และภารกิจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ ● เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านสาธารณสุขของจังหวัด สามารถประสานการปฏิบัติด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งพื้นที่ ได้แก่ นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา นายองค์การบริหารส่วนตำบล หรือรองนายกเทศมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ ตำแหน่งอื่น ๆ ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> ● ค่าลงทะเบียน ๑๖,๐๐๐ บาท ต่อคน ● สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติม จากองค์ความรู้ - วุฒิบัตร - เข็มวิทยฐานะ - ชุดปฏิบัติงานเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - กระเป๋าเอกสาร - เครือข่ายประสานงาน
๑๕	หลักสูตรผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น (๖ วัน)	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบ บทบาท หน้าที่ และภารกิจของเจ้าพนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ● ข้าราชการ เจ้าพนักงาน หรือพนักงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๖๐ คน ต่อรุ่น โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 	<ul style="list-style-type: none"> ● ค่าลงทะเบียน ๑๔,๕๐๐ บาท ต่อคน ● สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติม

ลำดับ ที่	หลักสูตร/โครงการ	วัตถุประสงค์	คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย	ค่าลงทะเบียน
		<p>ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่กฎหมายกำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการการป้องกันการเตรียมความพร้อมการรับมือสาธารณภัย สามารถสนับสนุนและสนธิกำลังมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓. เป็นบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 	<p>จากองค์ความรู้</p> <ul style="list-style-type: none"> - วุฒิบัตร - เข็มวิทยฐานะ - ชุดปฏิบัติงานเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - กระเป๋าเอกสาร - เครื่องช่วยประสานงาน
๑๖	หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๑๘ วัน)	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบบทบาทหน้าที่ และภารกิจของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่กฎหมายกำหนด ● เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการการป้องกันการเตรียมความพร้อมการรับมือสาธารณภัย สามารถสนับสนุนและสนธิกำลังมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> ● ข้าราชการ เจ้าพนักงาน หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๖๐ คน ต่อรุ่น โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑. ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓. เป็นบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 	<ul style="list-style-type: none"> ● ค่าลงทะเบียน ๑๖,๐๐๐ บาท ต่อคน ● สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมจากองค์ความรู้ <ul style="list-style-type: none"> - วุฒิบัตร - เข็มวิทยฐานะ - ชุดปฏิบัติงานเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เสื้อยืดแขนยาว สำหรับฝึกภาคปฏิบัติ - กระเป๋าเอกสาร - เครื่องช่วยในการประสานงาน

ลำดับ ที่	หลักสูตร/โครงการ	วัตถุประสงค์	คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย	ค่าลงทะเบียน
๑๗	หลักสูตรการบัญชาการเหตุการณ์สำหรับบุคลากรภาคีสำหรับบุคลากรภาคีเครือข่าย (Incident Command System : ICS) (๔ วัน)	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้พื้นฐาน และเข้าใจระบบบัญชาการเหตุการณ์ ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้หลักการบัญชาการเหตุการณ์ในการจัดการเหตุการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ และองค์กรปฏิบัติในการจัดการภาวะฉุกเฉิน เพื่อจัดการเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้บัญชาการเหตุการณ์ รวมทั้งกระบวนการวางแผน และการจัดทำแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan : IAP) ในการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> ● บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ องค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิ อาสาสมัคร จำนวน ๔๐ คนต่อรุ่น 	<ul style="list-style-type: none"> ● ค่าลงทะเบียน ๕,๐๐๐ บาท ต่อคน ● สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติม จากองค์ความรู้ <ul style="list-style-type: none"> - วุฒิบัตร - กระเป๋าเอกสาร - เครือข่ายในการปฏิบัติงาน
๑๘	หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นสำหรับลูกจ้างสถานประกอบการ (๑ วัน)*	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย อุปกรณ์และเครื่องดับเพลิงประเภทต่างๆ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านอัคคีภัย ● เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และทักษะในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนทราบแนวทางในการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> ● ลูกจ้างของสถานประกอบการ จำนวน ๖๐ คนต่อรุ่น 	<ul style="list-style-type: none"> ● ค่าลงทะเบียน ๑,๐๐๐ บาท ต่อคน ● สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติม จากองค์ความรู้ <ul style="list-style-type: none"> - วุฒิบัตร

ลำดับ ที่	หลักสูตร/โครงการ	วัตถุประสงค์	คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย	ค่าลงทะเบียน
๑๙	หลักสูตรการขับเรือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำสำหรับบุคลากรภาคีเครือข่าย (๖ วัน)*	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับและมีความรู้เกี่ยวกับชนิดของเรือ หลักการทำงาน และการบำรุงรักษาเรือกู้ภัยเบื้องต้น ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการขับเรือกู้ภัยชนิดต่าง ๆ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำทางทะเลอย่างปลอดภัย และสามารถสนับสนุนหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> ● เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน มูลนิธิ อาสาสมัคร ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๔๐ คน ต่อรุ่น โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑. อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ๒. สามารถลอยตัวในน้ำ และว่ายน้ำได้ตามที่หลักสูตรกำหนด ๓. มีใบรับรองแพทย์ระบุว่า หู ตา ปกติ ๔. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร 	<ul style="list-style-type: none"> ● ค่าลงทะเบียน ๙,๕๐๐ บาท ต่อคน ● สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมจากองค์ความรู้ - วุฒิบัตร
๒๐	หลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง : การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (๑ วัน)*	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง รวมทั้งวิธีการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจบทบาทและหน้าที่ที่กำหนดในแผนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ และสามารถปฏิบัติตนตามแผนฯ ได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการ 	<ul style="list-style-type: none"> ● ค่าลงทะเบียน ๑,๐๐๐.- บาท ต่อคน ● สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมจากองค์ความรู้ - วุฒิบัตร - เครือข่ายประสานงาน <p>หมายเหตุ : ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้สำหรับวิทยากรในการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน</p>

ลำดับ ที่	หลักสูตร/โครงการ	วัตถุประสงค์	คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย	ค่าลงทะเบียน
๒๑	วิทยากรป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ ด้านการควบคุมสิ่งการณ จุดเกิดเหตุเบื้องต้น (๑วัน)	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมสิ่งการณดับเพลิง ณ จุดเกิดเหตุเบื้องต้นที่เป็นมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถขยายผลให้ความรู้ด้านการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่สถานประกอบกิจการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 	<ul style="list-style-type: none"> ● บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านการดับเพลิง การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และหรือได้รับใบอนุญาตให้เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมดังกล่าว จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายกระทรวง การเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ 	<ul style="list-style-type: none"> ● ค่าลงทะเบียน ๑,๐๐๐.- บาท ต่อคน ● สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมจากองค์ความรู้ <ul style="list-style-type: none"> - วุฒิบัตร - เครือข่ายประสานงาน หมายเหตุ : ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้สำหรับวิทยากรในการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน